

ตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลขที่ ๕๓๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่องการกำหนดอำนาจหน้าที่ของตำแหน่งในสถานีตำรวจ กำหนดโครงสร้างสถานีตำรวจ ลักษณะงานในสถานีตำรวจ และหัวหน้างานในสถานีตำรวจ และคำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติเลขที่ ๕๓๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง การปฏิบัติและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนและผู้ปฏิบัติงานสอบสวน นั้นสถานีตำรวจภูธรปทุมธานี เป็นสถานีตำรวจที่มีหัวหน้าสถานีตำรวจเป็นระดับตำแหน่งผู้กำกับการ ตามโครงสร้างรูปแบบที่ ๔ จึงมีการกำหนดหัวหน้างานและลักษณะงานโดยสรุป ดังนี้

๑. หัวหน้างานในสถานีตำรวจ กำหนดให้	
สารวัตรป้องกันปราบปราม	เป็นหัวหน้างานอำนวยการและงานป้องกัน ปราบปราม และงานจราจร
สารวัตรสืบสวน	เป็นหัวหน้างานสืบสวน
สารวัตรสอบสวน	เป็นหัวหน้างานสอบสวน
๒. หน้าที่ของตำแหน่งในสถานีตำรวจ กำหนดให้	
หัวหน้าสถานีตำรวจ	มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผน อำนวยการสั่งการควบคุม กำกับ ดูแล ปกครองบังคับบัญชาตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ตลอดจนการฝึกอบรม โดยปฏิบัติงานตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดในคดีอาญา ภายในเขตอำนาจควารับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง ในภาพรวมของสถานีตำรวจ รวมทั้งความรับผิดชอบในด้านการงานและการปกครองบังคับบัญชาตั้งตรงลงไปจากผู้บังคับบัญชา กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม
สารวัตรอำนวยการ/หัวหน้างานฝ่ายอำนวยการ	- รับผิดชอบการสั่งการ ควบคุม กำกับดูแลตรวจสอบติดตามและประเมินผล ที่เกี่ยวข้องกับงานอำนวยการได้แก่ งานนโยบาย ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการ แผนประจำปงานธุรการ งานสารบรรณ งานกำลังพล งานอบรมและ วิชาการ งานสวัสดิการ งานพัฒนาองค์กร งานการเงิน งานพัสดุงานพลาธิการและสรรพาวุธ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานจัดการเรื่องสินบน เงินรางวัลคาตอบแทน งานประชาสัมพันธ์งานจัดอาหารเลี้ยงผู้ต้องหา งานทะเบียน คนต่างดาวและการขออนุญาตงานดูแลห้องประชุมและ จัดการประชุม เป็นต้น - ควบคุม ตรวจสอบ ใ้คำปรึกษา ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน ของผู้ใต้บังคับบัญชา เกี่ยวข้องกับงานอำนวยการตาม อำนาจหน้าที่
รองสารวัตรปฏิบัติงานอำนวยการ	ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานอำนวยการตามอำนาจ หน้าที่
ผู้บังคับหมู่ปฏิบัติงาน อำนวยการ	ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานอำนวยการตามอำนาจ หน้าที่
หัวหน้างานป้องกันปราบปราม	รับผิดชอบการสั่งการ ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล ที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกัน ปราบปราม ได้แก่ งานการข่าว งานจัดทำแผนที่ ระบบข้อมูลอาชญากรรม งานควบคุมผู้ต้องหาและผู้ ถูกกักขังงานควบคุมศูนย์วิทยุหรือการรับ-ส่งวิทยุ ของสถานีตำรวจงานจัดตั้งจุดรับแจ้งเหตุ จุดตรวจ จุดสกัด งานพิทักษ์เด็กเยาวชน และสตรีงาน คณะกรรมการตรวจสอบและติดตาม การบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) เป็นต้น
สารวัตรป้องกันปราบปราม	ควบคุม ตรวจสอบ ใ้คำปรึกษา ปรับปรุงแก้ไขการ ปฏิบัติงาน ของผู้ใต้บังคับบัญชา เกี่ยวข้องกับงาน ป้องกันปราบปราม ตามอำนาจหน้าที่
รองสารวัตรป้องกันปราบปราม	ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานป้องกันปราบปรามตาม อำนาจหน้าที่
ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม	ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานป้องกันปราบปรามตาม อำนาจหน้าที่

หัวหน้างานจรรยา	รับผิดชอบการสั่งการ ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบติดตามและประเมินผล ที่เกี่ยวข้องกับงานจรรยา ได้แก่งานบังคับใช้กฎหมายจรรยา งานจรรยาตาม โครงการพระราชดำริ เป็นต้น
รองสารวัตรจรรยา	ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานจรรยาตามอำนาจหน้าที่
ผู้บังคับหมงานจรรยา	ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานจรรยาตามอำนาจหน้าที่
หัวหน้างานสืบสวน	รับผิดชอบการสั่งการ ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล ที่เกี่ยวข้องกับงานจรรยา ได้แก่การ แสวงหาพยานหลักฐาน และผู้กระทำผิด เป็นต้น
สารวัตรสืบสวน	ควบคุม ตรวจสอบ ให้ความปรึกษา ปรับปรุงแก้ไขการ ปฏิบัติงาน ของผู้ใต้บังคับบัญชา เกี่ยวข้องกับงาน สืบสวนตามอำนาจ หน้าที่
รองสารวัตรสืบสวน	ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานสืบสวนตามอำนาจหน้าที่
รองสารวัตรสืบสวน	ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานสืบสวนตามอำนาจหน้าที่
ผู้บังคับหมงานสืบสวน	ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานสืบสวนตามอำนาจหน้าที่
หัวหน้างานสอบสวน	รับผิดชอบการสั่งการ ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล ที่เกี่ยวข้องกับงานสอบสวน ได้แก่การวางแผนสอบสวน การรวมสอบสวนคดี อุกฉกรรจ์หรือคดีสำคัญพิจารณาหมายคดีให้ พนักงานสอบสวน เป็นต้น
พนักงานสอบสวน ผู้ชำนาญการ	ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวนคดีความผิด อาญาทุกประเภทยกเว้นประเภทและลักษณะของ คดีที่อยู่ใน ความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวน ชำนาญการพิเศษ ถึงพนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญ พิเศษ
พนักงานสอบสวน	ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวนคดีความผิด อาญา ทุกประเภท ยกเว้นประเภทและลักษณะของ คดีที่อยู่ใน ความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวน ชำนาญการถึงพนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ผู้บังคับหมงานสอบสวน	ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานสอบสวน ตามอำนาจหน้าที่